

TRUNG TÂM KHUYẾN NÔNG THÁI BÌNH

Tích cực chuyển giao khoa học kỹ thuật

Với vai trò cầu nối quan trọng trong chuyển giao khoa học kỹ thuật cho người nông dân, thời gian qua, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình đã tích cực phối hợp, triển khai nhiều mô hình sản xuất, ứng dụng khoa học kỹ thuật mang lại hiệu quả cao.



Trung tâm Khuyến nông Thái Bình kiểm tra mô hình sản xuất nấm ứng dụng công nghệ tưới thông minh tại huyện Vũ Thư.

Ông Trần Minh Hưng, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thái Bình chia sẻ: Từ các nguồn vốn của Trung ương và địa phương, công tác chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất được Trung tâm triển khai thông qua nhiều hình thức như: đào tạo, tập huấn, xây dựng mô hình trình diễn, hội nghị đầu bờ, chuyển giao công nghệ, khuyến khích sáng kiến cải tiến kỹ thuật, khảo nghiệm và xây dựng các mô hình... qua đó góp phần không nhỏ nâng cao nhận thức, trình độ sản xuất và thu nhập cho người nông dân. Thông qua hoạt động này, các chủ trương, chính sách về phát triển nông nghiệp, nông thôn, các kỹ thuật canh tác, tiến bộ khoa học kỹ thuật mới, các mô hình sản xuất điển hình trong tỉnh được chuyển tải, giới thiệu đến người dân một cách kịp thời, đầy đủ để tham khảo, học

tập và làm theo. Từ đầu năm đến nay, Trung tâm đã xây dựng được 4 mô hình trồng trọt, 3 mô hình chăn nuôi và 1 mô hình thủy sản. Nhìn chung, các mô hình đều mang lại hiệu quả tốt cho người lao động. Điển hình như mô hình "Vịt biển 15 - Đại Xuyên thương phẩm an toàn theo chuỗi liên kết" tại xã Thái Phúc và Thái Thọ (Thái Thụy) quy mô 2.000 con cho kết quả tỷ lệ sống đạt 96,65%; trọng lượng xuất bán đạt 2,61 kg/con. Mô hình cho lãi 39,9 triệu đồng/lúa. Hay mô hình "Sản xuất rau màu an toàn có liên kết tiêu thụ sản phẩm" được thực hiện tại xã Trung An (Vũ Thư) với quy mô 5ha trồng rau xà lách xoăn đã được cán bộ Trung tâm phối hợp thực hiện, chủ động tiến hành lựa chọn hộ, xây dựng mô hình, tập huấn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng, trừ sâu bệnh hại. Mô hình được thực hiện từ tháng

3 - 6/2022. Qua đánh giá, tỷ lệ này nằm từ 75 - 85%, năng suất trung bình 4,5 tạ/sào. So với sản xuất đại trà thì năng suất trong mô hình đạt cao hơn từ 10 - 15%, giá bán cao hơn từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Ông Nguyễn Đức Đình, xã Tân Lập (Vũ Thư) chia sẻ về mô hình sản xuất nấm ứng dụng công nghệ tưới thông minh do Trung tâm Khuyến nông Thái Bình hỗ trợ gia đình ông triển khai: Mô hình đã giúp điều tiết ẩm độ trong môi trường trồng nấm của gia đình do sử dụng nhiệt độ có bộ cảm biến theo dõi ẩm độ, nhiệt độ hàng giờ trong nhà sản xuất. Cùng với đó, việc vận hành hệ thống tưới nước thông minh còn có thể theo dõi nhiệt độ, ẩm độ trong nhà sản xuất trên điện thoại thông minh nên rất thuận tiện. Với mô hình này, tùy thuộc thời điểm sinh trưởng của nấm, có thể cài hẹn giờ hoặc ấn tưới trực tiếp trên điện thoại. Từ

khí ứng dụng công nghệ này, gia đình được thu hoạch nấm với năng suất từ 2 - 3 tạ/năm/ngày. Qua mô hình, nông dân chúng tôi thêm hiểu biết và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất, dần thay đổi các biện pháp canh tác cũ, góp phần tăng năng suất, sản lượng so với phương thức sản xuất truyền thống.

Ngoài triển khai thực hiện các mô hình sản xuất ứng dụng khoa học kỹ thuật, từ đầu năm đến nay, Trung tâm còn liên kết với Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Seed triển khai 2 mô hình trình diễn giống mới là TBR279 và ĐA2 tại huyện Quỳnh Phụ. Phối hợp với Công ty Nam Dương triển khai mô hình giống lúa ND502, quy mô 30 sào tại huyện Đông Hưng. Từ nguồn vốn của trung ương, Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cũng đã triển khai 2 dự án: "Nuôi cá trắm đen thương phẩm an toàn thực phẩm gắn với tiêu thụ sản phẩm giai đoạn 2021 - 2023" tại 4 huyện Vũ Thư, Thái Thụy, Kiến Xương, Tiền Hải; hiện nay, cá sinh trưởng phát triển tốt, trọng lượng trung bình đạt 1.320g/con, tỷ lệ sống đạt trên 80%; Dự án "Vỏ béo bò thi" thực hiện tại 7 xã thuộc 2 huyện Hưng Hà và Quỳnh Phụ. Kết quả sau vỏ béo đối với đàn bò thịt tăng 974,28g/con/ngày, hiệu quả kinh tế trong mô hình cao hơn ngoài mô hình đối với bò thịt tăng 26,29%. Mô hình còn giúp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, giúp đàn bò giảm thiểu các bệnh về móng. Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Thái Bình cho biết: Để phát huy hơn nữa vai trò của công tác chuyển giao trong phát triển sản xuất nông nghiệp nói chung, nhất là trong ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, trong thời gian tới Trung tâm Khuyến nông Thái Bình sẽ tiếp tục để xuất tỉnh, ngành xây dựng các mô hình có trọng tâm, trọng điểm, gắn với lợi thế và định hướng phát triển nông nghiệp của ngành, của từng vùng, từng địa phương. Đồng thời Trung tâm phối hợp các ngành đẩy mạnh công tác tuyên truyền, hướng dẫn kỹ thuật đến người dân, từ đó góp phần nhân rộng nhiều mô hình tiên tiến, có hiệu quả để tạo sự thay đổi tích cực về nhận thức sản xuất nhằm mang lại hiệu quả cao trong sản xuất, kinh doanh.

TÂY NINH

Quyết tâm về đích nông thôn mới nâng cao

Năm 2014, xã Tây Ninh (Tiền Hải) về đích nông thôn mới (NTM). Từ đó đến nay, bên cạnh giữ vững các tiêu chí đã đạt, cán bộ và nhân dân địa phương đã chung sức đồng lòng tập trung mọi nguồn lực nâng cấp cơ sở hạ tầng, nâng cao thu nhập cho nhân dân, chú trọng lĩnh vực giáo dục, y tế... quyết tâm phấn đấu hoàn thành xây dựng NTM nâng cao trong năm 2022.

Giảm nghèo nhanh, bền vững

Giảm nghèo bền vững là chính sách quan trọng, giúp nâng cao điều kiện sống của người dân và đóng vai trò trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, do đó xã Tây Ninh đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ người dân phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh đào tạo nghề, giải quyết việc làm; rà soát, phân loại hộ nghèo, xác định rõ nguyên nhân nghèo, nhu cầu của từng hộ để có biện pháp giúp đỡ thiết thực. Tiêu biểu như Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tín chấp với các ngân hàng trên 4 tỷ đồng cho 142 hộ vay. Chị Hoàng Thị Duyên, thôn Lạc Thành Bắc là một trong những hộ nghèo của xã được chính quyền, các đoàn thể luôn quan tâm, đồng viên, giúp đỡ vươn lên thoát nghèo. Hoàn cảnh gia đình chị Duyên rất khó khăn, bản thân chị bị khuyết tật bẩm sinh, lại làm mẹ đơn thân. Chị Duyên chia sẻ: Năm 2021, được sự quan tâm của chính quyền

địa phương, các đoàn thể, nhà hảo tâm đã hỗ trợ tôi hơn 80 triệu đồng để xây mới ngôi nhà với diện tích hơn 40m². Được ở trong ngôi nhà mới khang trang, đây là động lực giúp tôi nỗ lực vươn lên thoát nghèo. Bên cạnh huy động kinh phí hỗ trợ trực tiếp cho hộ nghèo, xã Tây Ninh có các giải pháp đào tạo nghề cho lao động nông thôn, bảo đảm có việc làm ổn định; khuyến khích người dân mạnh dạn áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Thời gian qua, Tây Ninh đã tạo điều kiện cho 3 cơ sở may tư nhân, Công ty Pha lê Việt Tiệp mở rộng sản xuất; các thôn hình thành nhiều tổ đoàn kết thu hút khoảng 200 lao động địa phương có thu nhập ổn định. Đến nay, thu nhập bình quân người dân xã Tây Ninh đạt trên 50 triệu đồng/năm, tỷ lệ hộ nghèo chỉ còn 1,86%.

Huy động nguồn lực

Ông Phạm Đức Nghĩa, Chủ tịch UBND xã Tây Ninh cho biết: Trong quá trình xây dựng NTM nâng cao, xã đã bám sát các nội dung, tiêu chí đặt ra. Cùng với đó, Ban Chỉ đạo xây dựng NTM nâng cao của xã đã cụ thể hóa và tranh thủ những cơ chế của tỉnh, huyện để phát huy tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó, quy hoạch một số diện tích đất để đầu tư, lấy nguồn kinh phí xây dựng cơ bản. Tây Ninh đã quy hoạch được 2,9ha đất tại khu

trung tâm xã, đầu giá đạt 189 tỷ đồng, theo phân cấp quy định bổ sung vào ngân sách xã khoảng 60 tỷ đồng. Từ nguồn ngân sách đó, xã đã triển khai xây dựng 7km đường giao thông trục xã; xây nhà hiệu bộ, nhà đa năng các trường học; chỉnh trang đường giao thông nhánh cấp 1; quy hoạch hệ thống giao thông nội đồng, xây dựng cảnh quan 50ha chuyên cây 1 giống lúa hàng hóa có bao tiêu sản phẩm... Từ những kết quả ban đầu trong xây dựng NTM nâng cao, qua rà soát, xã Tây Ninh đã đạt 8/11 tiêu chí. Hiện còn một số tiêu mục trong tiêu chí 1 giao thông, tiêu chí 3 về trường học, tiêu chí 6 tổ chức sản xuất, đang trong quá trình hoàn thiện. Các hoạt động văn hóa, giáo dục, an sinh xã hội được quan tâm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công tác quốc phòng, quân sự địa phương được chú trọng.

Trong giai đoạn này, Tây Ninh đang nỗ lực tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng thực hiện các tiêu chí chưa đạt, tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, nhân dân, phát huy vai trò nêu gương của đảng viên tại các chi bộ cơ sở, đi đầu trong các phong trào, nâng cao nhận thức về mục tiêu, ý nghĩa, giải pháp thực hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, quyết tâm hoàn thành xây dựng NTM nâng cao trong tháng 11/2022.

MANH THẮNG



Xã Tây Ninh đầu tư kinh phí chỉnh trang hạ tầng giao thông bảo đảm theo tiêu chí nông thôn mới nâng cao.

"Đòn bẩy" thoát nghèo

Thời gian qua, nhiều phụ nữ trên địa bàn huyện Đông Hưng đã mạnh dạn đưa nghề về quê giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho gia đình và lao động địa phương. Chính họ đã tạo "đòn bẩy" để gia đình và các chị em khác cùng vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng.

Nhiều năm gắn bó với ruộng vườn nhưng cuộc sống gia đình vẫn thường trong cảnh "thiếu trước, hụt sau", chị Hà Thị Thoan, xã Đông Hợp trấn trở tìm hướng đi mới để thoát cảnh nghèo. Năm 2016, chị Thoan lên Hoài Đức (Hà Nội) học nghề làm bánh kẹo, rồi về huy động 700 triệu đồng đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua máy móc để sản xuất bánh kẹo. Đến nay, cơ sở đã tự động hóa tới 60% các công đoạn sản xuất bánh kẹo, giúp giảm chi phí, tăng số lượng cũng như chất lượng sản phẩm. Chị Thoan chia sẻ: Cơ sở sản xuất bánh kẹo Minh Thoan của tôi đang giải quyết việc làm cho 10 lao động địa phương, chủ yếu là phụ nữ cao tuổi, phụ nữ có con nhỏ không thể đi làm ở công ty. Bình quân mỗi tháng có số sản xuất 15 - 20 tấn kẹo lạc, kẹo đối, bánh cốm, có 25 nhà phân phối đang tiêu thụ bánh kẹo cho cơ sở trên toàn quốc. Doanh thu của cơ sở đạt trên 2 tỷ đồng/năm. Cầm trên tay 4 triệu đồng tiền lương chị Thoan vừa trả, bà Đoàn Thị Mậu, xã Đông Hợp niềm nở: Từ ngày chị Thoan đưa nghề về quê, chúng tôi vui lắm vì gia đình đỡ vất vả công việc lắm. Ở đây việc nhệ mà lương cũng khá, nhờ đó cuộc

sống của tôi và mọi người làm ở đây đều tốt hơn trước.

Dù đang làm công nhân tại một công ty ở thành phố Thái Bình, song nhận thấy số lao động quá tuổi không thể đi làm ở công ty và lao động nông nhàn trong xã nhiều, chị Lương Thị Thủy, xã Đông Vinh đã có quyết định táo bạo. Những ngày nghỉ cuối tuần, chị sang Hưng Yên học nghề đan làn nhựa, làn tre rồi về vận động các chị em trong xã cùng tham gia làm nghề. Ban đầu chỉ có 9 chị tham gia, đến nay đã tăng lên 20 người làm thường xuyên và trên 30 người làm thời vụ. Vừa làm việc nhà vừa tranh thủ làm nghề nhưng mỗi chị vẫn có nguồn thu 80.000 - 100.000 đồng/ngày. Đây chính là "cần câu" giúp chị em đưa gia đình thoát nghèo, vì vậy cứ lúc nào rảnh, kể cả tối các chị cũng tranh thủ đan làn. Chị Thủy cho biết: Để du nhập, phát triển nghề, vợ chồng tôi phải đặt cọc 500 triệu đồng với công ty bên Hưng Yên mới lấy được nguyên liệu về cho mọi người làm. Tận dụng ngày chủ nhật được nghỉ làm ở công ty, tranh thủ các buổi tối tôi tới từng nhà hướng dẫn kỹ thuật đan cho chị em và kiểm tra hàng nhằm nâng cao tay nghề cũng như chất lượng sản phẩm. Người phụ nữ nhỏ bé ấy lúc nào cũng như con thoi, cả tuần không có ngày nghỉ nhưng luôn vui vẻ bởi chị đã thực hiện được mục đích chính khi nỗ lực du nhập nghề về quê là tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho các chị em để cùng nhau xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc.

Gia cảnh bố mẹ hai bên đều khó khăn, vì vậy vợ chồng chị

Trần Thị Dịu, xã Đông La phải lập nghiệp với hai bàn tay trắng. Không thể quản quanh với vài sào ruộng khoán, càng không cam chịu đói nghèo, chị Dịu đã vượt ra khỏi lũy tre làng để đi học làm giấy tiền, trở thành người đầu tiên đưa nghề làm giấy tiền về quê. Chị Dịu chia sẻ: Tôi đã dùng hết số tiền dành dụm và vốn được Hội Liên hiệp Phụ nữ xã tín chấp với ngân hàng cho vay mở cơ sở làm giấy tiền trên diện tích 300m². Lúc đầu ít vốn, việc làm nghề hoàn toàn là thủ công, sau một thời gian làm ăn có lãi, tôi tiếp tục đầu tư mua máy in, máy gấp giấy tiền để làm ra nhiều sản phẩm chất lượng đáp ứng nhu

cầu của thị trường. Khi mới mở cơ sở chỉ có 10 chị làm thì nay đã tăng lên 25 người, thu nhập trung bình hàng tháng là 4,5 - 6 triệu đồng/người. Sản phẩm của cơ sở tiêu thụ nhiều tỉnh, thành trong cả nước. Từ hộ nghèo của xã, nay chị Dịu đã trở thành bà chủ của cơ sở làm giấy tiền có nguồn thu hàng trăm triệu đồng/năm.

Theo chị Vũ Thị Thuần, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Đông Hưng, hàng năm các cơ sở hội chủ động phối hợp với các tổ chức liên quan, nữ chủ cơ sở sản xuất tổ chức hàng chục lớp dạy nghề cho hàng chục nghìn chị em có nhu cầu. Các chị em sau học đều làm và phát triển nghề tốt, có thu nhập ổn định cải thiện đời sống. Ngoài ra, Huyện hội còn chỉ đạo thành lập tổ hợp tác đan rổ rá xã Đông Phương, tổ hợp tác gấp giấy tiền xã Phú Châu,

giải quyết việc làm cho hàng trăm lao động nông nhàn ở địa phương. Các cấp hội còn làm tốt công tác tín chấp với ngân hàng giúp chị em vay vốn đầu tư phát triển nghề, số dự hiện lên tới hàng trăm tỷ đồng.

Nếu như trước đây, Đông Hưng là một trong những địa phương có nhiều lao động nữ rời quê đi làm ăn xa thì những năm gần đây nhờ công tác đào tạo, chuyển đổi nghề nghiệp, giải quyết việc làm theo mô hình "ly nông bất ly hương" của các địa phương, đặc biệt là những mô hình giải quyết việc làm bằng cách đưa nghề về quê như của chị Thoan, chị Thủy, chị Dịu... được coi là "đòn bẩy" cho chị em, nhất là chị em vùng nông thôn có cơ hội phát triển kinh tế, vươn lên ổn định cuộc sống, khẳng định vai trò, vị thế trong gia đình và xã hội.

THU HIỀN



Nhờ phát triển nghề mây tre đan, chị Lê Thị Huyền, xã Minh Phú đã trở thành điển hình làm kinh tế giỏi của huyện.

Tập huấn công tác người cao tuổi, phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử"

* Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa tổ chức hội nghị tập huấn công tác người cao tuổi năm 2022 cho gần 300 đại biểu là chủ tịch hội người cao tuổi xã, phường, thị trấn và ban đại diện hội người cao tuổi, công chức lao động - thương binh xã hội cấp tỉnh, huyện, thành phố.

Tại hội nghị, các đại biểu được phổ biến những nội dung cơ bản về Luật Người cao tuổi; một số chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội được quy định tại Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, ngày 15/3/2021 của Chính phủ và Thông tư số 02/2021/TT-BLĐTBXH, ngày 24/6/2021 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Quy định quản lý và sử dụng kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người cao tuổi tại nơi cư trú; quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ; ưu đãi tín dụng và biểu dương, khen thưởng người cao tuổi; kế hoạch thực hiện chương trình chăm sóc sức khỏe người cao tuổi đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

Thông qua tập huấn giúp các cấp hội người cao tuổi, ban đại diện hội người cao tuổi, công chức lao động - thương binh xã hội nắm vững chính sách, quy định của nhà nước đối với người cao tuổi, từ đó triển khai các hoạt động chăm sóc người cao tuổi ngày một tốt hơn.

* Văn phòng Huyện ủy Quỳnh Phụ phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện vừa tổ chức hội nghị tập huấn phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và bồi dưỡng nghiệp vụ cho bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Quỳnh Phụ là huyện hoàn thành sớm nhất việc tổ chức đại hội chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở. Ngay sau đại hội, nhiều chi bộ có sự thay đổi nhân sự về bí thư chi bộ nên việc tập huấn triển khai phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" và bồi dưỡng nghiệp vụ là rất cần thiết. Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng thực hiện các bước, quy trình chuẩn bị tài liệu, triển khai thực hiện hoàn chỉnh một cuộc sinh hoạt chi bộ định kỳ, sinh hoạt chi bộ chuyên đề trên phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" qua điện thoại thông minh, máy tính cá nhân.

Thông qua hội nghị giúp cán bộ, đảng viên các chi bộ hiểu rõ tầm quan trọng của việc sử dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử" trong sinh hoạt chi bộ, từ đó sớm triển khai thành thạo ứng dụng trong thực tế, góp phần nâng cao chất lượng sinh hoạt, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các chi bộ.

Tại hội nghị, các đồng chí bí thư chi bộ trực thuộc đảng ủy xã, thị trấn cũng được bồi dưỡng nghiệp vụ về công tác đảng, công tác tuyên giáo...

ĐỖ HỒNG ANH - NGUYỄN CƯỜNG